

17/01/17

THỨ BA TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

### Mc 2,23-28

2:23 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường.

2:24 Những người Phariseu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu cho phép !"

2:25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách à ? Vua Đavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ?"

2:26 Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiền. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế, thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa."

2:27 Người nói tiếp: "Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát."

2:28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát."

## GIỮ LUẬT VÌ YÊU MẾN

*"Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát."  
(Mc 2,27)*

**Suy niệm:** Kể từ ngày 15/12/2007, đội mũ bảo hiểm đã thành luật cho người đi xe gắn máy ở nước ta. Các phương tiện truyền thông cố gắng làm cho người dân thấy rõ lợi ích của việc đội chiếc mũ rầy rà đó để họ chấp hành tự nguyện chứ không coi đó chỉ là chuyện 'đổi phỏ,' tránh né công an. Luật lệ rất cần thiết cho đời sống cá nhân và xã hội. Ai cũng phải tuân thủ luật pháp chính đáng. Các môn đệ bứt bông lúa mà bị người Pha-ri-siêu phóng to lên thành gặt lúa, lỗi luật ngày sa-bat. Nếu câu nệ luật pháp hay áp đặt những luật lệ phi lý thì luật pháp không còn ý nghĩa. Chúa Giê-su đưa ra một nguyên tắc có giá trị cho mọi thứ lệ luật: ngày sa-bát lập ra cho con người chứ không phải con người cho ngày sa-bát.

**Mời Ban:** Trong Hội Thánh cũng có luật lệ, giới răn. Ki-tô hữu sống đạo chân chính sẽ giữ luật trong tâm tình mến Chúa yêu người là nền tảng của mọi lệ luật. Cuộc sống đang thay đổi nhanh chóng, lắm lúc người con Chúa không biết phải cư xử thế nào cho đúng luật. Những khi đó họ sẽ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và khiêm tốn bàn hỏi với các vị hữu trách khôn ngoan để biết cách hành xử đúng đắn.

**Chia sẻ:** Trong cộng đoàn của chúng tôi, có những luật lệ, cách ứng xử tạo nên kỳ thị, bất công không?

**Sống Lời Chúa:** Xin ơn biết giữ luật trong tình yêu mến Chúa để tôi không khô cứng, nhưng luôn bén nhạy, sẵn sàng có những thích nghi cần thiết.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài... Vì Chúa là Đấng ngày đêm con đợi trông.*